



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา  
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

โดยหนังสือที่สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมิน ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชยและสร้างแรงจูงใจ ให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายบุญธรรม มิ่งแก้ว)  
สาธารณสุขอำเภอไชยา

เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบ ๑/๒๕๖๗


ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ (ระยะเวลาประเมินตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

แนบท้ายประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	ระดับการประเมิน	หมายเหตุ
1	นายบุญธรรม มิ่งแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
2	นางสาวละไม บุชบรรณ	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น	
3	นายรัชนิกร ปานทอง	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น	
4	นายมนตรี อินทร์เนื่อง	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
5	นางอรทัย กิตติธिरากร	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
6	นางนิรุช ประเสริฐ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน	ดีเด่น	
7	นายสุทวิชญ์ ช่วยเวช	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
8	น.ส.ณัฐยา เชื่องข้าง	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น	
9	นางรัตนา กรุยะ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น	
10	น.ส.อรัญญา โส๊ะอัน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น	
11	น.ส.ผการัตน์ ไสสะอาด	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
12	นางสาวศุภกานต์ นาคสวาท	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
13	น.ส.ลาวัลย์ เวทยาวงค์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น	
14	นางมณฑา มนอุ้น	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น	
15	น.ส.วินิดตา ลาสศิลป์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น	
16	น.ส.เกมส์มิกา ช่วยอยู่	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
17	นางหทัยรัตน์ ศักดิ์แก้ว	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น	
18	น.ส.นฤมล หวังรังสีมากุล	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น	
19	นายวิทยา ทองร้อยช้าง	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น	
20	นางฉวีวรรณ ตีมีศรี	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น	
21	น.ส.ญาณิน เหล่าอุบล	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
22	นายวีรญญ ปาจริยพันธ์ุ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	อาวุโส	ดีเด่น	
23	น.ส.นิจวรรณ ไยฤทธิ์	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
24	นางจันทร์จิรา ขุนไชยรักษ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น	
25	นางพจณี ทองร้อยช้าง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น	

# หลักฐานประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

รอบ 1 ต.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567




ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา  
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก

โดยหนังสือที่สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นแรงจูงใจ ชะตนะและสร้างแรงจูงใจ ให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายบุญธรรม มีนงกัร)  
สาธารณสุขอำเภอไชยา

เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก รอบ ๑/๒๕๖๗ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ (ระยะเวลาประเมินตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) แนบท้ายประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	ระดับการประเมิน	หมายเหตุ
1	นายบุญธรรม มีนงกัร	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
2	นางสาวละมัย บุญธรรม	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น	
3	นายวิชานัน ปานทอง	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น	
4	นายมนตรี อินทร์น้อย	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
5	นางอรทัย กิตติวิรางกูร	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
6	นางนิรุช ประเสริฐ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน	ดีเด่น	
7	นายสุทธวีรชัย ชวณวช	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
8	น.ส.ณัฐชา เชื้อช้าง	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น	
9	นางรัตนา กฤษะ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น	
10	น.ส.อริยฉัตร ไม้เย็น	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น	
11	น.ส.ศรภัคนิ์ โสยะอาด	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
12	นางสาวศุภกานต์ นาคสว่าง	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
13	น.ส.ลาวัลย์ เวียงวาศ์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น	
14	นางนงนุช มนสุน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น	
15	น.ส.วิจิตตา ลาลศิลป์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น	
16	น.ส.นงนุชณีกร ชวณวช	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
17	นางทัศนีย์รัตน์ ศักดิ์แก้ว	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น	
18	น.ส.ณฤศณ ทรัพย์นิยมกุล	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น	
19	นายวิฑิตา พงษ์อ้อย	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น	
20	นางจวีร์วรรณ ศิมศิริ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น	
21	น.ส.ณญานิน เหล่าสุบล	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
22	นายวิชัญญ์ ปาจริยพันธุ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	อาวุโส	ดีเด่น	
23	น.ส.นิจวรรณ ไชยพิ	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
24	นางจันทร์จิรา ชูประสิทธิ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น	
25	นางพณีย์ พงษ์อ้อย	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น	



Public health posters are visible on the right side of the page, including one about dengue fever prevention with the text 'ป้องกันไข้เลือดออก' and another about dengue fever symptoms with the text 'ผู้ป่วยไข้เลือดออกต้องรีบไปหาหมอ'.